



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๙
ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/๑๗๐๖ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒/ผู้อำนวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อนำนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ทางไกลในรูปแบบ Video Conference ในวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ทั้งนี้ สามารถ
สอบถามปัญหาหรือแจ้งข้อคำถามผ่านทางสายโทรศัพท์ ๓ ช่องทางหลักดังกล่าวข้างต้น โดยจะตอบ
ข้อคำถามในช่วงหลังของการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(นายวิสิทธิ์ มั่นจิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กำหนดการประชุมทางไกล
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทัวประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
 วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เวลา	รายละเอียด
๐๙.๐๐ น.	กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งข้อราชการที่จะประชุมร่วมกัน
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.	โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน (Quick Win) - การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ - การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดย นางสาวตรีสุข เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป	การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน ทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มิถุนายน ถึงกันยายน ๒๕๖๔) โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสนธิ แยมเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ ร.ต.ธนู วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงภารกิจงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ผู้อำนวยการสำนัก และคณะ ตอบข้อคำถามจาก สพท. ปิดการประชุม โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน